



ความเป็นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์

นโยบาย ความยั่งยืน



เคารพความแตกต่างของกันและกัน

อิสระในการทำงานและการใช้ชีวิต
ส่วนบุคคล

เชื่อมั่นในตัวตนในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่

พูดความจริงในสิ่งที่เราทำทุกวัน



ความมุ่งมั่นของเมก้า คือ

การจัดการผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ลูกค้า

โดยการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
นวัตกรรม

**1**

แนะนำตัว

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานในหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุด ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดของเราในการรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรไปทั่วโลกในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จบนรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งเกิดจากความยั่งยืน การดำเนินการที่โปร่งใส และความถูกต้องตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการมีสินค้าที่มีคุณภาพ ภารกิจในการสร้างการเติบโตขององค์กรนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธสัญญาของเราที่จะซื่อสัตย์ในทุกๆความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิต รัฐบาล ชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการโดยมีเป้าหมายพื้นฐานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งจะส่งเสริมด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานและตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ให้บริการและหุ้นส่วนกิจการร่วมค้า

2

รากฐาน

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ มุ่งมั่นและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับความกังวลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจ เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์รับทราบ เข้าใจ และยอมรับในแง่มุมของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคมของธุรกิจ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก และส่งผลให้กลายเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนซึ่งยังคงดำเนินการและเติบโตเหนือพวกเราทุกคน และจะยังคงส่งมอบผลลัพธ์เชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงภาครัฐ นักลงทุน รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

3

ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ ถือว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของความยั่งยืน ดังนั้น การระบุ การลด และการรายงานความเสี่ยงจึงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลด/จัดการความเสี่ยง รวมถึงการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และการรายงานความเสี่ยงดังกล่าว



4 การกำกับดูแลกิจการ

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณต่างๆ เช่น จรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการให้สินบน นโยบายการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณในการทำการตลาด นโยบายเกี่ยวกับกรรมการ นโยบายการปกป้องข้อมูล นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายผู้แจ้งเบาะแส และนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ยั่งยืน

5 ห่วงโซ่คุณค่า

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการดำเนินการต่อต้านการติดสินบน หลักปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนโยบายอื่นๆ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า เราส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในหมู่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

6 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราผ่านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับคู่ค้า ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เราปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี เรามั่นใจและตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมด และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอันตรายในสถานที่ทำงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมาตรการที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงเหล่านี้

7 สิทธิมนุษยชน

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกรอบการทำงานขององค์การสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เราปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และได้กำหนดนโยบายสำหรับการประเมิน การประเมินความประพฤติ และการประเมินผลงานไว้อย่างชัดเจน เราปกป้องสิทธิของพนักงานและปกป้องศักดิ์ศรีของพนักงาน รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูลของพนักงาน



เราจัดให้มีเครื่องมือที่จำเป็นในที่ทำงานและจัดให้มีการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานอย่างเหมาะสม

8

ชุมชน

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ มีส่วนร่วมกับชุมชนในแต่ละประเทศ/สถานที่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่อาจจำเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน ถ้ามี อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของเมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ นอกจากนี้ เรายังคงสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการ สุขภาพ และการศึกษาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนโดยให้การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทุนการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้เรายังเคารพสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและตรวจสอบให้มั่นใจว่าชุมชนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสวัสดิการและการมีส่วนร่วมโดยรวมของเรา

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการขอคำแนะนำ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ ร่วมงานกับภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม และชุมชนอื่นๆ เพื่อพัฒนา ดำเนินการ และนำแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนมาใช้

9

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ มุ่งมั่นที่จะรักษา อนุรักษ์ จัดการ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เราจะลงทุน สร้างสรรค์ พัฒนา ปรับและหรือนำแนวปฏิบัติ กระบวนการ เครื่องมือและอุดมการณ์ดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะทำการคิดค้น สร้าง ปรับใช้ และหรือนำแนวปฏิบัติ/เครื่องมือไปใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การลดการปล่อยมลพิษ การจัดการของเสียอย่างเหมาะสม การลดของเสีย มลพิษและก๊าซเรือนกระจก ด้วยเหตุนี้เอง จึงส่งผลดีต่อสังคมและโลก

เราจะกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แหล่งพลังงานสีเขียว และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการดังกล่าวที่จะส่งผลดีต่อโลก ส่งผลให้เกิดการสร้างและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะประเมิน สืบค้น และค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

**10****การเปิดเผยนโยบายฉบับนี้**

เราจะเปิดเผยนโยบายความยั่งยืนนี้และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเราในทุกด้าน และแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะที่ยอมรับได้และทันเวลา เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงที่จำเป็นและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอกับสถานะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยนโยบายนี้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา รวมถึงพนักงานเพื่อทราบและนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานในแต่ละวันของบริษัท

11**การบังคับใช้หลักจรรยาบรรณนี้**

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ร่วมงานทุกคน รวมถึงซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนกิจการร่วมทุน ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ตามข้อตกลงที่ลงนามกับเมก้า ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างหลักจรรยาบรรณนี้กับข้อตกลง/เอกสาร ให้ข้อตกลง/เอกสารมีผลเหนือกว่า